
sþ. 94. Fyrirspurnir. [85. mál]
I. Til félagsmálaráðherra um endurskoðun laga um húsnæðismál.

Frá Gils Guðmundssyni og Einari Ágústssyni.

Hvað líður þeirri endurskoðun laga um húsnæðismál, sem Húsnæðismála-
stjórn var falið að framkvæma með ráðherrabréfi 15. október 1965?

II. Til heilbrigðismálaráðherra um héraðslækna.

Frá Gísla Guðmundssyni.

Hverjar eru horfur á, að læknar fáist til starfa í Þórshafnar-, Kópaskers-
og Breiðumýrarlæknishéruðum?

III. Til menntamálaráðherra um knattspyrnugetraunir.

Frá Jónasi Árnasyni.

Hve miklar eru orðnar tekjur af knattspyrnugetraunum þeim, sem hófust
s.Lvor? Hvernig hefur fé þessu verið ráðstafað? Er sú ráðstöfun i samræmi
við lagaákvæði um ÍþróUasjóð?


